

## OECD แจ้งเตือนแนวโน้มการค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้เผยแพร่ผลการศึกษาค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพบว่า การค้าสินค้าเหล่านี้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.3 ของปริมาณการค้าโลก ตามรายงานของ OECD และสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EU's intellectual Property Office)

ในปี 2559 ศุลกากรทั่วโลกจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คิดเป็นมูลค่า 509 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 461 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 (ร้อยละ 2.5 ของปริมาณการค้าโลก) โดยในอียู การลักลอบนำเข้าสินค้าเหล่านี้จากประเทศที่สามคิดเป็นร้อยละ 6.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากข้อมูลในปี 2556 ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวไม่รวมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ผลิตในอียูหรือที่ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

จากข้อมูลในปี 2559 พบว่า สินค้าปลอมแปลงที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ สินค้าประเภท รองเท้า เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากหนัง อุปกรณ์ไฟฟ้า นาฬิกาข้อมือ อุปกรณ์การแพทย์ น้ำหอม ของเล่น เครื่องประดับ และเกสซ์ชัณฑ์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวยังพบว่า มีปริมาณการค้าสินค้าปลอมแปลงเพิ่มขึ้นในสินค้าบางประเภท ที่ตรวจพบไม่บ่อยในอดีต เช่น กีตาร์ที่มีเครื่องหมายการค้า และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

พัสดุที่จัดส่งทางไปรษณีย์หรือโดยผู้ให้บริการส่งของเร่งด่วนเป็นช่องทางหลักในการซื้อขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัสดุนาขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 69 ของปริมาณการจับกุมโดยศุลกากรในช่วงระหว่างปี 2557-2559 (ร้อยละ 57 ผ่านไปรษณีย์ และร้อยละ 12 ผ่านผู้ให้บริการส่งของเร่งด่วน)

นอกจากนี้ รายงานฯ ยังพบว่า มาตรการการลงโทษที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและกฎระเบียบพิเศษที่ใช้ในเขตประกอบการเสรีเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการค้าสินค้าปลอมแปลง แม้กฎระเบียบเหล่านั้นจะไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นก็ตาม ในกรณีนี้ OECD และประเทศสมาชิกกำลังร่วมมือกันสร้างแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการต้นตอของปัญหาเหล่านี้ได้

การค้าสินค้าปลอมแปลงมักมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมที่อาศัยกำไรจากการค้าสินค้าเหล่านี้ในการกระทำความผิดต่าง ๆ นอกจากนี้ การค้าผิดกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการภาครัฐสูญเสียรายได้ และเป็นภัยต่อประชาชนด้วย

### อ้างอิง

OECD. *Trade in fake goods is now 3.3% of world trade and rising*. <http://www.oecd.org/newsroom/trade-in-fake-goods-is-now-33-of-world-trade-and-rising.htm>. Accessed 25 March 2019.